



วัดเซนต์หลุยส์ ประจำปี 2020 COVID19 #177 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020  
พี่น้องที่รัก

177 วันกับมาตรการสาธารณสุขและการร่วมพิธีกรรม

วันที่ 14 กันยายนเป็นวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ถึงแม้ว่าเป็นวันฉลองในวันธรรมดา แต่ในปีนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนเราช่วยกันบำรุงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แทนการวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมา เนื่องจากคริสตชนทั่วโลกต้องงดการร่วมพิธีนมัสการไม้กางเขนและมอบเงินถวายตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรสากล และให้เราใช้เงินถวายในวันนี้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

ตลอดเดือนนี้ขอให้เรานำบัตรประจำตัววัดเซนต์หลุยส์เพื่อใช้ในการลงทะเบียนแทนการลงมือกับเจ้าหน้าที่หรือบางคนยังใช้ไทยชนะก็ยังใช้ได้ต่อไป เพื่อการติดตามและป้องกันการระบาดโรคติดต่อ

ช่วงสองสัปดาห์นี้พระวรสารย้ำเรื่องบทบัญญัติรักและการให้อภัย จนรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทำตามที่พระบอกเลย เพราะบทสรุปของคำสอนคือให้ท่านรักกันและกัน แต่ฉันเองยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ในแต่ละวันหรือเพียงแค่สัมผัสเบาๆเท่านั้นเอง พระองค์เปรียบเทียบแต่ละเรื่องดูจะเน้นหนักและเด็ดขาด ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า “ยังไม่ได้ทำ”

หากนำเอาคำสอนเรื่องรักและอภัย นำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อถอดเป็นแบบฝึกหัดโควิด19 ก็น่าสนใจเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเราจะเห็นบุคคลมากมายที่ออกมาช่วยกัน แบ่งปัน ดูแล ทำบุญ ร่วมมือ เอาใจใส่กัน และเสียสละเพื่อส่วนรวม จนกลายเป็นการสร้างวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ลองสำรวจดูสิว่า เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากก่อนโควิด ขณะโควิดและกำลังจะสิ้นสุดโควิด มากน้อยอย่างไร

1.การรักษาความสะอาดกายและใจ 2.การเอาใจใส่เรื่องระเบียบวินัย 3.การดูแลกันและกัน  
4.เตรียมพร้อม 5.การนมัสการพระเจ้าในพิธีกรรมอย่างสม่ำเสมอ 6.ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยมากขึ้น  
7.กล้าปรับเปลี่ยนในสิ่งใหม่ 8.ยินดีทำตามมากกว่าเห็นเป็นการบังคับ 9.จัดการสิ่งรอบข้างให้เรียบร้อย และ  
10.เชื่อฟังพระเจ้า

คงไม่ใช่เป็นประโยคบอกเล่า แต่เป็นเรื่องทบทวน คิดพิจารณาได้ ไตร่ตรองชีวิตว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น หลายอย่างกลับมาดีขึ้นโดยเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าที่มนุษย์เองลงมือทำเอง และสุดท้าย มีหลายอย่างที่ไม่ต้องรอเวลา เพราะว่าโควิด19จัดการให้เสร็จและอย่างรวดเร็ว

หากยังไม่เห็น ลองจัดเวลานั่งฟังเสียงพระตรัส โควิดบอก และมนุษย์รับไปเต็มๆ...จะสัมผัสได้....

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม  
เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ